

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. สศก.ชูโรดแม่พาล์มสู่ความยั่งยืน
๒. ส่งเสริมแปรรูปไม้ยางพารารองรับโซ่หนังพื้นที่ปลูก
๓. เกษตรเชิงนาปรังพรวดล้านไร่
๔. ไทยรับไม่พร้อมขอเงินยึดมาตรฐานยางคอมปาวด์ ๑ ปี
๕. จ.เลยรณรงค์ปลูกพืชใช้น้ำน้อย
๖. กรม.ไฟเขียววิธีจ่ายเงินสวนยาง
๗. “ทีดีอาร์”ไอซียอดทุจริตแสนล้านขาดทุนจํานำข้าว๖.๖แสนล้าน
๘. อนุมัติก.ม.คํมครองงานประมง
๙. ไฟเขียวงบกลาง๖๑๕ล้านจ่ายดอกเบี้ยข้าวในสต็อก
๑๐. ขึ้นทะเบียนชวานาก่อน๑๕พ.ย.
๑๑. ม.อ.เผยผลวิจัยน้ำยาสู่เครื่องสำอองทั้งเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง

หนังสือพิมพ์

- คมชัดลึก
เดลินิวส์
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ข่าวสด

สศก.ชูโรคแม่พิมพ์ป่าล้มสู่ความยั่งยืน

● นายเลิศศักดิ์ ธีระกุลไพบูลย์ เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ถึงผลการดำเนินงานจัดทำยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มว่า ขณะนี้ ร่างยุทธศาสตร์ฉบับสุดท้าย ได้ผลสรุปแล้ว ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า พิจารณา โดยขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสิ้นสุด

ระยะเวลายุทธศาสตร์ ปี 2569 และให้คำนึงถึงประเด็นที่สำคัญ 5 เรื่อง ดังนี้ 1.การกำหนดเป้าหมายด้านการผลิต การตลาด ต้องชัดเจน และสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน 2.โซนนิ่ง ต้องระบุพื้นที่เกษตรที่เหมาะสมให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมปลูกในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ป่า หรือเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ 3.งานวิจัยและพัฒนาให้เน้นการเพิ่มมูลค่าและความต้องการของตลาด 4.การเชื่อมโยงประเด็นการเปิดเออีซีซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนย้ายของวัตถุดิบเกษตรหรือการลงทุน และ 5.ให้กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในประเด็นจีเอ็มโอของพืชที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดทิศทางภาคการเกษตรของประเทศ ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า คือ ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และอ้อย โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขานุการ

ส่งเสริมแปรรูปไม้ยางพารา รองรับจีนชิงพื้นที่ปลูก



นายสุรศักดิ์ พันธุ์พร เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเพียงถึงสถานการณ์ด้านการผลิตและการตลาดของยางพาราว่า ราคาของพาราที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาของไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๗ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาหรือไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ เนื่องจากตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดของคอมปาว์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้มีนโยบายปรับเปลี่ยนมาตรฐานยางคอมปาว์ จากเดิมที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๖ และมีเขม่าดำอีกร้อยละ ๕ เป็นยางที่มีส่วนผสมของธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ และมีเขม่าดำอีกร้อยละ ๑๒ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในประเทศจีนเอง

จากนโยบายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อด้านภาษีการส่งออกของผู้ส่งออกยางคอมปาว์ไทย ซึ่งเดิมผู้ส่งออกยางคอมปาว์



บิลายไม้ลอย



ไม้ยางพาราที่ป่ายางหมดไม้สามารถกรีตได้แล้ว



เครื่องอบไม้ยางพาราให้มีความคงทน



เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีสำหรับยางคอมปาวด์ที่มีส่วนผสมของยางธรรมชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๕ ซึ่งหากผู้ส่งออกยางคอมปาวด์ของไทยไม่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จะมีผลให้ต้องเสียภาษีที่อัตรา 1,200 หยวนต่อตัน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผู้ส่งออกยางคอมปาวด์ของไทยจะมีศักยภาพในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก็ตาม แต่ก็ทำให้เกิดความยุ่งยากและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และอาจเกิดการหยุดชะงักของการสั่งซื้อของตลาดจีน เนื่องจากผู้บริโภคภายในประเทศจีนไม่นิยมสูตรยางคอมปาวด์ดังกล่าว

จากปัญหาดังกล่าวส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้เสนอให้มีการศึกษาการนำไม้ยางมาแปรรูปให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางในการ



พื้นที่โอบนึ่งถั่วกอบรกกอบโคบ

เพิ่มรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไทย นอกเหนือจากนโยบายลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี



โอบนึ่งถั่วกอบรกกอบโคบ

มติเห็นชอบตามมาตรการที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และคาดว่า จะทำให้สถานการณ์ยางพารามีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ไม้ยางพาราเป็นอีกประเภทหนึ่งที่ปัจจุบันมีบทบาทสำคัญซึ่งอยู่ในความสนใจของอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ในการนำมาทำไม้ใช้สอย

ทำเครื่องตกแต่งอาคารบ้านเรือน อุตสาหกรรมไม้ยางพาราปัจจุบันมีมูลค่านับแสนล้านบาทเกี่ยวข้องกับคน 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มเกษตรกรชาวอีสาน เพื่อช่วยผู้ขายไม้ยาง และ 3. กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์และเครื่องเรือนจากไม้ยางพารา

ไม้ยางพารามีคุณสมบัติด้านพีลิกัดหรือเชิงกลที่ไม่แตกต่างจากไม้สัก ปัจจุบันบางพื้นที่เรียกกันว่าสักขาว เมื่ออายุ 15 ปีขึ้นไปจะสามารถนำมาแปรรูปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกประเภทนับเป็นไม้ที่มีหลายสายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่แพ้ไม้สัก

เกษตรฯ เฝ้าระวังพรวนดินไร่

ซึมถ่าน้ำแล้งเสียหายไม่ช่วยเพราะเดือนแล้วคือ

เกษตรฯ เฝ้าระวังพรวนดินไร่
ปลูกข้าวนาปรังทีม 1 ล้านไร่ หลังเห็นฝนตกต่อเนื่อง
จนมีน้ำจำนวนมาก หากเกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอ
จนข้าวตายต้องรับสภาพเอง รัฐจะไม่เข้าไปช่วย

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้ในภาคกลางยังคงมีฝนปลายฤดู
ตกลงมาในพื้นที่ จนมีน้ำตามลำน้ำธรรมชาติต่างๆ จึงคาด
ว่าจะมีชาวนาในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลองลงมือ
ปลูกข้าวประมาณ 1 ล้านไร่ ซึ่งเป็นการไถพรวนดินของ
ทางราชการที่ห้ามปลูกข้าวนาปรังตลอดฤดูแล้งปี นี้
เนื่องจากมีปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนไม่เพียงพอสำหรับ
การปลูกข้าวนาปรัง อย่างไรก็ตามไม่มีมาตรการเข้าไป
ลงโทษชาวนาที่ไถพรวน

“ชาวนาที่ไถพรวนจะต้องทราบว่า การลงทุนปลูกข้าว
นาปรังไถพรวนดินของกรมชลประทาน ถือว่าล้าสมัย
แล้วเสียหาย หากในที่สุดเกิดความเสียหายได้รับน้ำไม่เพียงพอ
จนข้าวยืนต้นตาย ก็ไม่สามารถเรียกร้องความช่วยเหลือ
จากภาครัฐได้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเกษตรฯ
ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว”

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย และกรมชลฯ อยู่ระหว่าง
การคัดเลือกพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อทำการ

เกษตร ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และนายปดิพัทธ์ สันติภาณุ รมว.เกษตรฯ มอบ
หมายเพื่อลงพื้นที่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกร และตรวจดูความเรียบร้อยการจ้างงานชาวนา
เป็นแรงงานก่อสร้างและขุดลอกคูคลองของกรมชลฯ ด้วย

กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างการวางแผนรวมวงเงินให้
ประชาชนในทุกภาคทั้งครัวเรือน เกษตร และอุตสาหกรรม
ใช้น้ำอย่างประหยัด ซึ่งขณะนี้ฝนที่ตกลงมาอาจจะยัง
ทำให้ประชาชนในเมืองยังไม่เข้าใจว่าประเทศไทยมี
ปริมาณน้ำต้นทุนน้อย ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด

ด้านนายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รองอธิบดีกรมชลฯ
กล่าวว่า นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลฯ นำ
คณะผู้บริหารกรมลงพื้นที่ติดตามการรับสมัครจ้างงาน
ชาวนามาเป็นแรงงานค่าแรงวันละ 300 บาท ที่โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จ.อ่างทอง และที่โครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร จ.สิงห์บุรี รวมถึงสถานที่
สำหรับชาวนาเข้าทำงานหลังผ่านเกณฑ์การคัดเลือกรับเข้า
ทำงานของกรมชลฯ แล้ว

ขณะนี้ชาวนาแห่กันเข้ามาสมัครทำงานกับกรมชลฯ
เป็นจำนวนมาก ภาพรวมการเปิดรับสมัครงานชาวนา
2 วัน มีสำนักชลประทานเปิดรับสมัคร 4 แห่ง มีชาวนา
เข้ายื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 3,030 คน

ไทยรับไม่พร้อมขอจีนยืด มาตรฐานยางคอมปาวด์ปี

“ปีติพงศ์” ขอจีนยืดระยะเวลาบังคับใช้
มาตรฐานยางคอมปาวด์ 1 ปี ระบุ
ผู้ประกอบการไม่พร้อม ขณะที่นักลงทุนจีน
เตรียมยกทัพสำรวจการเพาะปลูกและการ
ผลิตยางไทย ปลายเดือนนี้ ขณะที่บริษัท
ร่วมทุนต่างๆเตรียมยก 3 ประเทศผู้ผลิตยาง
วางแผนการผลิต

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กล่าวหลังทูตพาณิชย์จีนประจำ
ประเทศไทยเข้าพบว่าได้หารือถึงมาตรฐาน
ยางคอมปาวด์หรือยางที่มีส่วนผสมอื่น
นอกเหนือจากยางธรรมชาติ ซึ่งจีนอยู่
ระหว่างการออกประกาศมาตรฐาน และ
ระบุให้มียางธรรมชาติผสมอยู่ไม่เกิน 88%
ซึ่งสมาคมยางพาราแห่งประเทศไทย แจ้ง
ว่าประกาศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 ม.ค. 2558

อย่างไรก็ตาม การผลิตยางคอมปาวด์
ของไทยในปัจจุบัน มีส่วนผสมของยาง
ธรรมชาติมากกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทำให้
ต้องใช้เวลาในการปรับโครงสร้างการผลิต
ดังนั้นจึงขอให้จีนขยายเวลาการประกาศ
ดังกล่าวออกไปอีก 1 ปี

“ทางจีนแจ้งว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับขั้วว่า
จะบังคับใช้มาตรฐานในวันที่ 1 ม.ค. 2558 แต่
การบังคับใช้มีแน่นอน เพื่อยกระดับการ
นำเข้าสินค้ายางคอมปาวด์ ซึ่งจะส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีมาตรฐาน มาตรการนี้จะ
ไม่ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดประเทศหนึ่ง
ดังนั้นเอกชนก็ต้องเร่งปรับผลผลิตให้ได้
มาตรฐาน” นายปีติพงศ์ กล่าว

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า ยังได้หารือกับ
ทูตพาณิชย์จีน เกี่ยวกับการร่วมสนับสนุน
ให้นักลงทุนจีนในอุตสาหกรรมยาง เข้ามา
ลงทุนในไทย เพื่ออุดหนุนยางพาราให้เกิด
การใช้งานภายในประเทศมากขึ้น โดยจะ
หารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของกระทรวงเกษตรฯ และนักลงทุนจีนที่จะ
เดินทางเข้ามาดูระบบการปลูก และการผลิต
ยางในประเทศระหว่างวันที่ 25 - 26 พ.ย. นี้
จีนถือเป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญ
ของไทย หากมีความสร้างความสัมพันธ์ให้

แก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน ก็จะ
เอื้อประโยชน์ต่อการค้ามากขึ้น

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร กล่าวว่า จีนต้องการปรับ
สัดส่วนยางคอมปาวด์ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ของไทยจำเป็นต้องใช้เวลาในการ
ปรับตัว ในระบบการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือ
ต่างๆ หากจีนจะเริ่มดำเนินการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 1 ม.ค. 2558 อาจ
จะได้รับผลกระทบ ปัจจุบันไทยส่งออกยาง
คอมปาวด์ไปจีนปีละประมาณ 7 แสนตัน
จากการส่งออกยางทั้งหมดในตลาดจีน
ประมาณ 3 ล้านตัน

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ ประธาน
กรรมการ บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่าง
ประเทศ จำกัด กล่าว่า เดือน พ.ย. นี้ จะมี
การประชุมร่วม 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย เพื่อวางแผนการผลิตยาง
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ปลูกจะต้องอยู่
ในอัตราที่เหมาะสม ในส่วนของไทยที่มี
พื้นที่ปลูกมากที่สุด 45% ของพื้นที่ปลูกยาง
3 ประเทศ ต้องควบคุมผลผลิตไม่ให้ออก
สู่ตลาดมากกว่าพันมิตร วิธีการเหล่านี้ไม่ได้
หวังที่จะให้ประสบผลสำเร็จ 100% แต่
ต้องการให้ทุกประเทศปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กำหนดเท่านั้น

“มาตรการควบคุมผลผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดของทั้ง 3 ประเทศ
อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วนหนึ่ง
เพราะประเทศอื่นที่ไม่ใช่พันธมิตรปัจจุบัน
มีการขยายพื้นที่ปลูกจำนวนมากทั้งเวียดนาม
ลาว กัมพูชา และพม่า โดยเวียดนามมี
พื้นที่ปลูกกว่า 35% ของพื้นที่ปลูกใหม่ทั้ง
4 ประเทศนี้ ดังนั้นการคุมการผลิตยางเพื่อ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด จะ
สามารถกำหนดราคาที่เหมาะสมได้รับนั้น
จำเป็นจะต้องหารือร่วมกับ 4 ประเทศเหล่านี้
ด้วย” นายเยี่ยม กล่าว

ส่วนการส่งออกยางของไทย ในปีนี้
คาดว่าจะไม่ถึง 4 ล้านตัน ลดลงประมาณ
4-5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ส่งออกได้
4 ล้านตัน

จ.เลย อนุรักษ์ปลูกพืชใช้น้ำน้อย

๑๔ นายวัฒนมงคล ทรัพย์มี เกษตรจังหวัด เลยเปิดเผยว่า จังหวัดเลย ที่มีพื้นที่ปลูกข้าว 1,200 ไร่ ซึ่งต่ำกว่าค่ามาตรฐานคือ 1,200 ไร่ต่อปี จึงเชื่อว่าปีนี้มีปัญหาภัยแล้ง จำนวนไม่น้อย ทั้งเขตชลประทานและนอก เขตชลประทาน แต่ในปี 2557 นี้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เพราะปริมาณน้ำฝนตลอด ทั้งปีในพื้นที่ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2557 ไร่ได้ ปลูกโดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามเพื่อลดผลกระทบในช่วง หนักแล้งทางสำนักงานเกษตร จ.เลย ได้รณรงค์ ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ใช้น้ำ น้อยแทน เช่น พืชตระกูลถั่ว ไม้ดอก ไม้ประดับ ข้าวโพด เป็นต้น โดยจะปรับลดพื้นที่ปลูกพืช หนักแล้งลง ให้ปลูกข้าวนาปรังได้เพียง 1,000 ไร่ ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ไร่ ถั่วเหลือง 12,500 ไร่ เพื่อให้เหมาะสมกับ ปริมาณน้ำที่มีอยู่

กรมไฟเขียววิธีจ่ายเงินสวนยาง

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบแนวทางและวิธีการจ่ายเงิน โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางไร่ละ 1,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ หรือรายละไม่เกิน 15,000 บาท รวมเป็นวงเงิน 8,200 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยคุณสมบัติเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยรายได้จะต้องมีสัญชาติไทย และเกษตรกรจะมีสิทธิได้ 1 ครั้วเรือนต่อ 1 สิทธิ ตามทะเบียนเกษตรกร ซึ่งต้องเป็นผู้ปลูกยางพาราและเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นอกจากนี้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่มีพื้นที่เปิดกรีดอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป โดยสวนยางต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ รวมทั้งเอกสารสิทธิ 46 รายการตามหนังสือของกรมป่าไม้

พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.-15 ธ.ค. 2557 ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิมที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองพื้นที่เปิดกรีดแล้วในปี 2556-2557 ให้มาแจ้งขอเข้าร่วมโครงการและตรวจสอบยืนยันข้อมูลเดิม ส่วนรายใหม่ เข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มคำร้องขอเข้าร่วมโครงการที่กำหนด หากยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร อีกทั้งเกษตรกรต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานเอกสารสิทธิที่ดินทำกินตามกฎหมายพร้อมสำเนา ยื่นแสดงกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

พล.ต.สรรเสริญกล่าวอีกว่า สำหรับการตรวจสอบรับรองสิทธิการเข้าร่วมโครงการ คิดประกาศผลการตรวจสอบ 5 วันทำการ เพื่อให้ชุมชนตรวจสอบ และส่งบัญชีรายชื่อที่ผ่านการรับรองแล้วให้ธ.ก.ส.สาขา เพื่อเตรียมจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป หากเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดให้คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ฯ ระดับตำบล ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดที่มีอยู่จริงทุกแปลง



‘ทีดีอาร์ไอ’ ชี้ยอดทุจริตแสนล้าน ขาดทุนจํานำข้าว 6.6 แสนล้านบาท

“ทีดีอาร์ไอ” เปิดผลศึกษา ระบุจํานำข้าว
จืดไหลจากการทุจริต 1.09 แสนล้านบาท
ประเมินมูลค่าข้าวในสต็อกทำรัฐขาดทุน
แล้ว 6.6 แสนล้านบาท ชี้ใช้ระยะเวลาประมาณ
10 ปียอดขาดทุนสะสม 9.6 แสนล้านบาท
แนะรัฐเดือนสต็อก 50%บริจาคม WFP ด้าน
ผู้ส่งออก วอนงดนโยบายแทรกแซงราคา

ทำตลาดป่วน แนะให้เงินชวนาเพิ่มรายได้
“อัมมร” ลั่นห้ามแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร

ส่งออก ซึ่งเป็นการทำลายขีดแข่งขัน ขณะที่
ธ.ก.ส.ปิดทั้งจำนำ-ประกันรายได้ ไร้ประโยชน์
นักการเมืองเสี่ยงหนี้สาธารณะพุ่ง

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการ
เกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ)เปิดเผยในการ
1 อ่านต่อหน้า > 4

: ทีวีอาร์โอ

สัมมนา "สู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตร...ม.ร.ว.พริ้งจากนโยบายจำนำข้าว" ว่ามูลค่ารวมของการทุจริตในการระบายข้าวรวม 0.93-1.09 แสนล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าทุจริตจากการขายข้าวราคาถูก 75,148.63 ล้านบาท การทุจริตแบบจำลอง 93,911.30 ล้านบาท จากพฤติกรรม การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ 7.8 ล้านตัน เลือดยาฆ่าให้พ่อค้าพรคพวก ข้าวถุงขององค์การคลังสินค้า (อคส.) 2.4 ล้านตัน ทุจริตทำให้ข้าวหาย 34,430 ล้านบาท จากพฤติกรรมนี้ไม่คืนข้าว 1.2 แสนตัน กรณีหาข้าวคุณภาพต่ำมาคืน 5.9 ล้านตัน

หลักฐานเชื่อมโยงการทุจริตมีทั้งการส่งออกข้าวหนึ่งจำนวน 4.76 ล้านตัน ในช่วงต.ค.2554-เม.ย. 2557 ทั้งที่โครงการจำนำไม่มีการทำข้าวหนึ่ง ส่วนกรณีที่ข้าวขาดหายไป 2.9 ล้านตัน สันนิษฐานว่าเอามาจากรอบ 4 มก.แทน เพราะอคส.หยุดรายงานสต็อกข้าวสาร การตรวจของคสช.พบข้าวหายไปเพียง 1.2 แสนตัน หลังรู้จักมีข้าวข้าวหายไปเมื่อ 2 เดือนก่อนเท่านั้น การตรวจสต็อกพบมีข้าวเพียง 14% ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมาจากการนำข้าวเก่าข้าวจากต่างประเทศมาส่งมอบ รวมถึงปัญหาการเก็บรักษาไม่ได้มาตรฐาน

ซึ่งรัฐบาลยิ่งลักษณ์เปิดข้อมูลสต็อกข้าว

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่เปิดเผยผลตรวจข้าวในโกดัง การอนุมัติขายข้าวเก่า 2 ล้านตันอย่างลับๆ การที่กระทรวงพาณิชย์ อนุญาตให้นำข้าวเข้ามาจากเพื่อนบ้านทุกเดือน กระทรวงพาณิชย์ขยายเวลาส่งมอบข้าวเข้าโกดัง การปกปิดข้อมูลการส่งออกของบริษัทรศพรคพวกโดยไอเอ็นจีการออกใบอนุญาตส่งออก จากสภาหอการค้าไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์

"ความเสียหายของโครงการรับจำนำเกิดจากความล้มเหลว ทั้งด้านตัวนโยบายหรือความบกพร่องในการดำเนินงาน และยังมีความเสี่ยงที่ไม่สามารถวัดได้ ทั้งการทุจริตตั้งแต่จดทะเบียนถึงกลางน้ำ การทำลายชื่อเสียงข้าวไทยในตลาดส่งออก การใช้ระบบค้าขายแบบพรคพวก การเร่งปลูกข้าวคุณภาพต่ำ ซึ่งทั้งหมดมาจากการใช้นโยบายหาเสียงโดยไม่รับผิดชอบต่อค่านึงถึงภาระงบประมาณและภาระการขาดทุนที่เป็นภาระด้านหนี้สาธารณะ" นายนิพนธ์ กล่าว

รัฐขาดทุนจำนำแล้ว 6.6 แสนล้าน

ทั้งนี้จากการประเมินมูลค่าข้าวในสต็อกรัฐบาล ณ เม.ย.2557 รัฐบาลขาดทุนแล้ว 5.4 แสนล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 7.5 แสนล้านบาท ถ้าขายข้าวหมดภายใน 10 ปี ถ้าคำนวณปัญหาข้าวในสต็อก 85% ที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน (ต.ค.2557) มูลค่าการขาดทุน จะเพิ่มเป็น 6.6 แสนล้านบาท และถ้าภายใน 10 ปียังขายข้าวไม่ได้ จะทำให้มูลค่าขาดทุนเพิ่มเป็น 9.6 แสนล้านบาท

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวกลับมามีอีก ควรจัดทำปฏิรูตรวมโครงการประชานิยมทุกโครงการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลและรัฐสภาทราบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ว่าจะรับ ผลกำไรขาดทุนตลอดจนความสำเร็จของโครงการ การเปิดเผยข้อมูลโครงการประชานิยมโดยการแก้ไข พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมาตรการที่กำหนดให้รัฐบาลต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินนโยบายประชานิยม การจำกัดบทบาทรัฐในการแทรกแซงตลาด รัฐต้องตราพ.ร.บ.จำกัดขอบเขตการแทรกแซงตลาด และการประกอบธุรกิจที่แข่งขันเอกชนเพื่อมิให้นโยบายของรัฐบาลทำลายการแข่งขันในตลาด

แนะบริจาควางให้โครงการอาหารโลก

การจัดทำรายงานอิสระเรื่องผลกระทบและบทเรียนจากโครงการรับจำนำข้าวเพื่อนำเสนอต้นตอการศึกษา ภาวะขาดทุน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประชาชนรับรู้ การแปลงภาระขาดทุนให้เป็นหนี้การคลัง หลังจากการตรวจสอบและจัดทำปฏิรูตรวมเสร็จสิ้น รัฐบาลควรทำการออกพันธบัตรเพื่อหาเงินชำระหนี้ และจัดทำแผนการ

ชำระทั้งต้นและดอกเบี้ย รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ และจัดทำแผนการชำระทั้งต้นและดอกเบี้ย รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้ให้ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน กำหนดแนวทางการระบายข้าวในสต็อก เช่น จัดข้าวเสื่อมสภาพ บริจาควางให้โครงการอาหารโลก (WFP) สัดส่วน 30-50% เพื่อลดสต็อกข้าวไม่ให้เป็นการ

"ส่วนข้อเสนอต่อคสช. คือ ควรเริ่มจัดวางระเบียบใหม่ว่าด้วยการแทรกแซงที่โปร่งใส กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำปฏิรูตรวมโครงการเสนอ คสช.และสนช.ทุกไตรมาส จัดตั้งคณะกรรมการอิสระสอบสวนปัญหาข้าวเพื่อหาผู้ทำผิด" นายนิพนธ์ กล่าว

ผู้ส่งออกควอนเลิกแทรกแซงตลาด

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงกลไกตลาดเพื่อดันราคาให้สูงขึ้น เพราะการที่ราคาข้าวสูงเกินไปจะทำให้ตลาดไม่ตอบรับ ดูได้จากราคาจำนำที่ต้นละ 15,000 บาท เทียบเป็นราคาส่งออกที่ต้นละ 800 ดอลลาร์ แต่ราคาขายได้จริงจะเฉลี่ยเพียงต้นละ 500 ดอลลาร์เท่านั้น แต่ด้านปริมาณตลาดส่วนใหญ่หันไปซื้อข้าวจากคู่แข่งแทน ทำให้ไทยสูญเสียส่วนแบ่งตลาดในที่สุด

อย่างไรก็ตามการปล่อยให้ราคาข้าวต่ำเกินไปจะไม่จูงใจให้ชาวนาปลูกข้าว ดังนั้นรัฐต้องหาความสมดุล โดยอยากเสนอการจ่ายเงินให้ชาวนาเพื่อให้มีรายได้สูงขึ้น ตามสมควรโดยตรงแทนที่การเข้าไปแทรกแซงราคาตลาด

ธกส.ปิดทั้งจำนำ-ประกันรายได้

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ไม่อยากให้มีทั้งโครงการรับจำนำข้าว หรือโครงการประกันรายได้ใดๆ ทั้ง

สิ้นเพราะเสี่ยงต่อการสร้างภาระหนี้สาธารณะ เพราะต้องยอมรับว่านักการเมืองอาจใช้วิธีเพิ่มมูลค่ารับซื้อข้าวหรือขายได้ให้ชาวนาเพื่อผลทางการเมือง ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ศึกษาจากการลงพื้นที่แล้วพบว่า ระบบสหกรณ์จะช่วยให้ชาวนาสามารถเข้าถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพต้นทุนต่ำและการเข้าถึงตลาดได้ผ่านระบบสหกรณ์

โรงสีจึงไม่กระทบร.ก.ส.

นายลักษณะกล่าวว่าการแก้ไขปัญหของชาวนา รัฐบาลควรปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกตลาด ไม่ควรเข้าไปแทรกแซง ไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าว หรือประกันราคา ต่างก็ส่งผลเสีย โดยเฉพาะกำหนดนโยบายโดยนักการเมือง

สำหรับข้อสังเกตของทีวีอาร์โอ ที่มองว่าในอนาคตโรงสีข้าว อาจจะต้องปิดกิจการ เพราะมีโรงสีข้าวเกิดขึ้นใหม่จำนวนมากในช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวนี้

ปัจจุบันมีโรงสีข้าวทั้งรายเล็กรายใหญ่หลายหมื่นราย แต่เฉพาะที่เกิดขึ้นใหม่มีประมาณ 3-4 พันแห่ง กำลังการผลิตรวมกันกว่า 100 ล้านตัน ขณะที่กำลังการผลิตข้าวทั่วประเทศอยู่เพียง 35-36 ล้านตัน จึงมีโอกาสที่โรงสีเหล่านี้จะอยู่ไม่ได้

นายอัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ ทีวีอาร์โอ กล่าวว่า ไม่ต้องการเห็นการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรทุกชนิดที่ต้องการส่งออกเพราะจะเป็นการทำลายขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในเวทีโลก และไม่เห็นด้วยที่จะมีระบบการรับจำนำสินค้าที่เน้นง่ายแก่กับไว้เพื่อรวนน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นหอมแดง ข้าวโพดและข้าวสาร

ขอติดบิก"ป.ป.ช.เดือนไม่ฟัง"ฟันกันที่

นายเมธี ครองแก้ว นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า อยากเสนอให้เพิ่มอำนาจให้ป.ป.ช.จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้ป.ป.ช.มีอำนาจในการเสนอ และแนะนำการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งหากป.ป.ช.ได้ดำเนินการแล้ว แต่รัฐบาลเพิกเฉย เช่น กรณีโครงการรับจำนำเช่นนี้ เมื่อเกิดความเสียหาย ป.ป.ช.สามารถเอาผิดและดำเนินคดีได้ทันที โดยไม่ต้องสืบสวนสอบสวนใหม่

อนุมัติก.ม.คุ้มครองงานประมง

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล สำคัญ เช่น ห้ามนายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ร.อ.นพ.ยงยุทธ นัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในงานเกษตรกรรม พ.ศ... เพื่อห้ามมิให้นายจ้างจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน รวมทั้งได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ...สาระ

สำคัญ เช่น ห้ามนายจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในเรือประมง และกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพการสร้างความปลอดภัยกับการจัดสวัสดิภาพการสร้างความปลอดภัย

เนื่องจากกฎกระทรวงเดิมทำให้ลูกจ้างบางส่วนในงานประมงทะเลไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย และเป็นการคุ้มครองที่จะเกิดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจนไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007.

ไฟเขียวงบกลาง 615 ล้าน จ่ายดอกเบี้ยข้าวในสต็อก

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรม.เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ที่ผ่านมา ได้อนุมัติวงเงินงบกลางประจำปี 58 เพิ่มเดิมอีก 612 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เก็บข้าวเปลือกในสต็อกปี 57 ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 4 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 2 ล้านตัน คิดเป็นวงเงิน 315 ล้านบาท หลังจากกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.-30 ก.ย. 57 แล้วพบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก รวม 34 จังหวัด จำนวน 256 ราย คิดเป็นปริมาณถึง 6.2 ล้านตัน ซึ่งเกินเป้าหมายและวงเงินที่ตั้งไว้ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติเพิ่ม

ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานที่เห็นชอบแนวทางดังกล่าว เพราะเห็นว่าเนื่องจากมีผู้ประกอบการค้าข้าวสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมมาก ประกอบช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยยังประสบปัญหาการส่งออกข้าวไปทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะข้าวหนึ่ง ซึ่งในปี

ที่ผ่านมาส่งออกไปจำนวน 3.749 ล้านตัน

ขณะเดียวกันวงเงินเดิมจำนวน 315 ล้านบาท นั้น ที่ผ่านมาที่ประชุมคสช.ได้เห็นชอบให้นำเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ งบประมาณปี 57 โอนเปลี่ยนแปลงมาใช้ในโครงการดังกล่าวไปแล้ว โดยแยกเป็นค่าชดเชยดอกเบี้ย 3% วงเงิน 306 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของคณะกรรมการระดับจังหวัด และกรมการค้าภายใน 9 ล้านบาท

ทางสำนักงบประมาณได้การอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวแล้ว ส่วนวงเงินที่เสนอขอเพิ่มอีก 612 ล้านบาท จะใช้เงินจากเงินงบกลาง ประจำปี 58 ซึ่งรวมแล้วโครงการดังกล่าวจะใช้เงินรวมทั้งหมด 927 ล้านบาท

“โครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว และเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการในการเก็บข้าวไว้ในสต็อก ซึ่งการดำเนินโครงการจากนี้ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ให้ความเห็นว่า ในการใช้เงินดำเนินโครงการขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบใช้เงินก้อนเดิม 315 ล้านบาท ให้หมดก่อนจากนั้นจึงค่อยมาใช้เงินก้อนใหม่ต่อไป”

ขึ้นทะเบียนชวานาก่อน15พ.ย.

27 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน ชาวนาที่มีที่ดินมากกว่านั้นให้เงินช่วยเหลือ นายอุกริช พึ่งโสภา ผวจ.เป็นประธานการ ครอบครัวยุติ 15,000 บาท

ประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มราย ในส่วนการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะ ได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย โดยมีคณะกรรมการ เปิดรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่บัดนี้จนถึง ระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม ซึ่งทางรัฐบาลได้ วันที่ 15 พ.ย. จึงขอให้เกษตรกรอำเภอทุกแห่ง มีมาตรการช่วยเหลือชวานาให้มีรายได้เพียงพอ เรื่องทำการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับ ต่อการดำรงชีพและมอบเงินช่วยเหลือไร่ละ เกษตรกร เพื่อแจ้งให้เกษตรกรมาแสดงตนและ 1,000 บาทให้แก่ชวานาที่จดทะเบียนไว้กับ ขึ้นยันตนในการเพาะปลูกพืช พร้อมแจ้ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเปิดบัญชี กำหนดวันนัดหมายและสถานที่รับขึ้นทะเบียน ไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ เกษตรกรและจัดทำทะเบียนเกษตรกรให้ถูก เกษตร แต่ต้องมีที่ดินทำกินไม่เกิน 15 ไร่ ส่วน ต้องเป็นปัจจุบัน โปร่งใสและเป็นธรรม.

ม.อ.เผยผลวิจัยนำยางสู่เครื่องสำอาง

ทั้งเสริมภูมิคุ้มกันต้านมะเร็ง-แก้ปัญหาราคาตก

ศ.ดร.พีพรรณ วิฑิตสุวรรณกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวถึงผลงานวิจัยที่พบว่าในสารสกัดจากน้ำยางพารามีคุณสมบัติทำให้ผิวขาวได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่า ในฐานะที่คลุกคลีกับการวิจัยยางพารามากว่า 20 ปี พบว่าในน้ำยางพารามีแหล่งสารที่เป็นประโยชน์มากมาย นอกจากช่วยเรื่องการชะลอวัยแล้ว ยังเสริมสร้างสุขภาพและภูมิคุ้มกันต้านโรคมะเร็งได้ โดยหลังจากทดสอบในสัตว์ทดลองแล้วปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ และขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบในอาสาสมัคร

“อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่สามารถระบุถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรได้ เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มแรก แต่เชื่อว่าหากรัฐบาลเข้ามาช่วยเรื่องการตลาด เพื่อให้ขยายสู่ต่างประเทศ จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาวได้ เนื่องจากตลาดเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชะลอวัย ตลอดจนตลาดสุขภาพ เป็นตลาดที่ใหญ่มาก” ศ.ดร.พีพรรณกล่าว

ด้าน ดร.เนรช คำรังชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กล่าวว่า จากปัญหาของพาราคต่ำเนื่องจากปริมาณการผลิตออกมามากกว่าความต้องการ

ของท้องตลาด ส่งผลให้เกษตรกรเกิดความเดือดร้อน ซึ่งรัฐบาลเองก็กำลังแก้ปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ในฐานะมีส่วนให้ทุนสนับสนุน ม.อ. โดย ศ.ดร.พีพรรณ ผู้วิจัย และคณะจากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งได้วิจัยจนพบว่าในสารสกัดจากน้ำยางพารามีคุณสมบัติทำให้ผิวขาวได้ จนมีการต่อยอดและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ครีมหน้าขาว เซรั่มหน้าใส เซรั่มบำรุงได้ตา เจลล้างหน้าลดความตึงผิวเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวหน้า รวมถึงผลิตภัณฑ์บำรุงผมลดการหลุดร่วงของเส้นผม และต่อมาได้ขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานระดับสากล

ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศฯ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ได้ลงนามความร่วมมือกับทั้งสองมหาวิทยาลัย เพื่อวิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาไปสู่ความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลน การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เครื่องสำอาง ยาชีววัตถุ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการพร้อมเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ร่วมกัน